

CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET TÌM HIỂU “LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ, LỊCH SỬ TỈNH THÁI BÌNH” Ghi dấu ấn rực rỡ

Sau 8 tuần tổ chức, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình” đã chính thức khép lại với sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, kiều bào ta ở nước ngoài. Với gần 2,5 triệu lượt thi, cuộc thi hiện giữ kỷ lục Việt Nam về số lượt dự thi trong các cuộc thi tìm hiểu lịch sử.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình”.

Sức lan tỏa mạnh mẽ

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình” chính thức khởi động vào ngày 6/1/2025. Thay cho hình thức thi viết truyền thống, người dự thi chỉ cần sử dụng smartphone hoặc máy tính, truy cập trực tiếp vào địa chỉ website <https://timhieulichsu.thaibinh.gov.vn> để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với nội dung tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ và mảnh đất, con người Thái Bình do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra. Ngay sau lễ phát động cuộc thi ở cấp tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi. Nhờ đó, trong suốt 8 tuần diễn ra, cuộc thi luôn thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tham gia.

Với trên 386.000 lượt dự thi, huyện Hưng Hà xếp vị trí thứ 2, chỉ sau huyện Đông Hưng tại cuộc thi. Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà cho biết:

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cuộc thi mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, lan tỏa cuộc thi tới cán bộ, đảng

viên và các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy; các tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở liên tục tuyên truyền, vận



Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình”.

động, tạo không khí sôi nổi thu hút đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu, hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Anh Phạm Ngọc Phú, trại giam Công an tỉnh, phân trại Quỳnh Phụ là 1 trong 30 thí sinh đạt thành tích xuất sắc nhất cuộc thi. Anh Phú chia sẻ: Tôi biết đến và tham gia cuộc thi bởi hưởng ứng phát động của Ban Thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Quỳnh Phụ. Tham gia cuộc thi, tôi thấy rất hấp dẫn và càng thôi thúc mình khám phá, tìm hiểu về lịch sử truyền thống của Đảng bộ, quê hương Thái Bình. Vì thế, tôi quyết tâm, nỗ lực đạt thành tích cao tại cuộc thi và tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, bạn bè, người thân cùng tham gia.

Đặc biệt, ngoài cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và trong nước, cuộc thi còn thu hút đông đảo kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ hưởng ứng tham gia. Sức lan tỏa mạnh mẽ, vượt biên giới đã khẳng định ý nghĩa sâu sắc của cuộc thi. Chị Nguyễn Quế Anh, người con quê hương xã Tân Lập (Vũ Thư) hiện đang lao động, sinh sống tại Nhật Bản cho biết: Sau khi biết đến cuộc thi thông qua mạng xã hội, với trách nhiệm và tình yêu quê hương sâu đậm, ngay lập tức tôi đăng ký dự thi. Nhờ cuộc thi, tôi hiểu biết hơn về truyền thống lịch sử, càng tự hào về quê hương Thái Bình thân yêu.

Ý nghĩa lớn từ cuộc thi
Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình” có chủ đề “Tự hào, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Ngoài hiểu biết về lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình qua các thời kỳ và 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc thi còn đòi hỏi người thi có khối kiến thức sâu rộng về lịch sử hình thành mảnh đất, con người Thái Bình; các giá trị truyền thống, văn hóa, văn hiến của đất và người Thái Bình; những thành tựu của tỉnh Thái Bình sau 135 năm xây dựng, phát triển. Chính vì vậy, cuộc thi tạo cơ hội nghiên cứu, học tập,

bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức về truyền thống, lịch sử cho đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trong số 17 đơn vị dự thi toàn tỉnh, huyện Đông Hưng giữ vị trí dẫn đầu cuộc thi với trên 977.000 lượt thi. Ông Bùi Đức Hoàng, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Sau 3 đợt thi được coi là 3 chặng đường đua, chúng tôi rất phấn khởi trước thành tích xuất sắc của huyện trong cuộc thi này. Chúng tôi càng phấn khởi hơn, bởi qua cuộc thi cho thấy sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ nhiệt tình, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ của huyện với truyền thống lịch sử của Đảng bộ tỉnh, mảnh đất, con người Thái Bình.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Thâm nhập lời căn dặn của Bác Hồ “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, mục tiêu lớn nhất mà Ban Tổ chức cuộc thi đề ra là giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hình thành của Đảng bộ tỉnh, lịch sử hình thành của tỉnh Thái Bình. Trong đó, đối tượng trọng tâm mà chúng tôi hướng tới là đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh - đây đều là những người rất thành thạo sử dụng công nghệ thông tin, thuận lợi trong tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet. Kết quả gần 2,5 triệu lượt dự thi, giữ kỷ lục Việt Nam về số lượt tham gia dự thi trong các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, khẳng định sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, tạo thành công rực rỡ của cuộc thi, để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Thông qua cuộc thi góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là một trong chuỗi các hoạt động sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), 135 năm ngày thành lập tỉnh (21/3/1890 - 21/3/2025).

QUYNH LƯU - NGUYỄN TRIỆU

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi



Tỉnh đoàn đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp thường xuyên tuyên truyền về cuộc thi thông qua nhiều hình thức như: sản xuất video clip, infographics đăng tải trên fanpage, mạng xã hội. Chúng tôi cũng phối hợp với nhiều nghệ sĩ nổi

tiếng Thái Bình để tuyên truyền và lan tỏa cuộc thi, phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam để phát động các du học sinh là người Thái Bình tham gia cuộc thi. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Mắt Bão để xây dựng kho lưu trữ và hệ thống sever cho cuộc thi; thành lập tổ thường trực kỹ thuật, chủ động theo dõi và kịp thời khắc phục sự cố kỹ thuật, bảo đảm hạ tầng mạng thông suốt phục vụ cuộc thi, góp phần tạo nên thành công chung của cuộc thi.

Ông Vũ Quý Nhật, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Đông Hưng



Chúng tôi triển khai, vận động, hướng dẫn tham gia cuộc thi tới các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Hình thức tuyên truyền, vận động rất phong phú, đa dạng như lồng ghép với các hội nghị, trang thông tin điện tử của huyện, hoặc tận dụng các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook để tuyên truyền, vận động, lan tỏa cuộc thi. Đặc biệt, chúng tôi phối hợp chặt

chẽ với Huyện đoàn và ngành giáo dục huyện để tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, giáo viên, học sinh trong các nhà trường, đây là lực lượng đông đảo và có lợi thế sử dụng công nghệ thông tin để tham gia cuộc thi; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ hưu trí, đảng viên, người cao tuổi sử dụng các thiết bị điện tử để dự thi trực tuyến, nhờ đó lan tỏa sâu rộng cuộc thi tới các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi rất phấn khởi, tự hào với kết quả dẫn đầu về số lượt dự thi trong cuộc thi này.

Cô giáo Phan Thị Thanh Ngọc, Trưởng Tiểu học và THCS Phong Châu (Đông Hưng)



Với 100 điểm, thời gian hoàn thành bài thi là 16,41 giây, tôi đạt giải nhì tại đợt 2 của cuộc thi. Tuy không đạt nặng về thành tích nhưng khi Ban Tổ chức thông báo đạt giải, tôi rất vui, tự hào. Bản thân tôi rất đam mê tìm hiểu kiến thức, vì vậy khi Ban Tổ chức phát động cuộc thi, tôi đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, đọc rất nhiều tài liệu, sách, báo để nắm vững khối kiến thức liên quan về lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử hình thành mảnh đất, con người Thái Bình... Cùng với niềm đam mê kiến thức, tôi luyện tập thao tác trên thiết bị điện tử để hoàn thành bài thi với tốc độ nhanh nhất. Qua cuộc thi, tôi nhận thấy quê hương mình có rất nhiều nhân tài, nhiều địa danh nổi tiếng, nhiều công trình, nét văn hóa đẹp, độc đáo. Càng hiểu, tôi càng thêm yêu mảnh đất, con người Thái Bình.

Chung tay hưởng ứng “Giờ trái đất” năm 2025

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã có nhiều hoạt động tiên phong thực hiện phong trào tiết kiệm điện để hưởng ứng “Giờ trái đất”. Trong đó đã triển khai tuyên truyền tiết kiệm điện, tham gia chương trình “Thắp sáng đường quê”, tặng thiết bị sử dụng năng lượng xanh, từng bước góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nhân lên nhiều công trình tiết kiệm năng lượng

Thăm công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Đông Đô Kỳ, xã Đông Đô (Hưng Hà) do ngành điện trao tặng, mới thấy rõ ý nghĩa công trình chiếu sáng công cộng đã giúp bà con sinh hoạt, vui chơi và mang lại sự an toàn cho người dân khi di chuyển trên tuyến đường vào ban đêm, an ninh trật tự trong thôn được bảo đảm. Công trình được triển khai lắp đặt 50 vị trí đèn năng lượng mặt trời với tổng chiều dài tuyến đường được chiếu sáng 2,5km. Ông Nguyễn Văn Đôn, thôn Đông Đô Kỳ chia sẻ: Người dân trong thôn rất cảm ơn ngành điện đã xây dựng công trình này. Chương trình “Thắp sáng đường quê” có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, không chỉ góp phần cải thiện cuộc sống của người dân khu vực nông thôn mà còn tạo ra môi trường sống an toàn và thuận tiện. Không chỉ tham gia chương trình “Thắp sáng

đường quê”, Công ty Điện lực Thái Bình còn tham gia chương trình “Năng lượng mới cho y tế” thay thế các bóng đèn chiếu sáng bằng bóng đèn led tiết kiệm điện cho Trạm Y tế xã Đông Đô; tặng 27 bộ máy tính tiết kiệm điện năng, trị giá gần 400 triệu đồng cho các trường học như: Tiểu học và THCS Tự Tân (Vũ Thư), Tiểu học và THCS Tây Đô (Hưng Hà), Tiểu học và THCS Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ)... Ông Trần Đức Thiện, Phó Giám đốc Điện lực Hưng Hà cho biết: Những hoạt động vừa nêu đã góp phần tiết kiệm chi phí điện năng, tài trợ một số thiết bị học tập cho các trường học, trạm y tế là một trong những hoạt động tri ân, hướng đến khách hàng của ngành điện. Với sự chung sức của Điện lực Hưng Hà, trong thời gian tới sẽ thực hiện thêm nhiều hơn nữa các hoạt động hướng đến cộng đồng. Những hoạt động chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Công ty Điện lực Thái Bình được thực hiện thường xuyên, liên tục không chỉ trong

1 tháng tri ân khách hàng mà trong suốt cả năm dựa trên quan điểm chính là nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp, tận tâm, góp phần nhân lên nhiều công trình tiết kiệm năng lượng.

Chung tay hưởng ứng “Giờ trái đất” năm 2025

Sự kiện “Giờ trái đất” là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong 15 năm qua, sự kiện “Giờ trái đất” tại Việt Nam thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau. Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: “Giờ trái đất” đã trở thành sự kiện thường niên, nhiều năm qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm

nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng với sự phát triển bền vững. Công ty cũng tổ chức phát động phong trào “Gia đình tiết kiệm điện” với 920 cán bộ, công nhân viên và người thân tham gia, đã có 38 cán bộ, công nhân đạt giải. Sản lượng điện được tiết kiệm trong quá trình tham gia cuộc thi là 94.874kWh. Ngoài ra, Công ty Điện lực Thái Bình, Đoàn Thanh niên Công ty đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Thành đoàn Thái Bình, Trường THCS Kỳ Bá tổ chức chương trình “Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả”, số lượt tham gia 830 lượt thi, đã có 60 em học sinh đạt giải; triển khai chương trình “Thắp sáng đường quê” và “Năng lượng mới cho y tế”, lắp đặt 50 vị trí đèn năng lượng mặt trời với tổng chiều dài tuyến đường được chiếu sáng 2,5km và thay thế các bóng đèn chiếu sáng bằng bóng đèn led tiết kiệm điện cho Trạm Y



Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Bình bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” cho xã Đông Đô (Hưng Hà).

tế xã Đông Đô. Công ty Điện lực Thái Bình còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh và các huyện, thành phố tăng cường đưa tin, bài với thông điệp “Sử dụng điện an toàn, hiệu quả”; “Tiết kiệm điện - thành thói quen”. Kết quả triển khai hưởng ứng chương trình “Giờ trái đất” năm 2024 công suất sử dụng điện toàn tỉnh Thái Bình đã giảm 6,57% so với ngày bình thường (công suất lúc 21 giờ ngày bình thường (22/3/2024) là

410,8MW, công suất lúc 21 giờ ngày 23/3/2024 là 383,3MW) giảm được 27,5MW. Điện năng tiết kiệm được trong thời gian diễn ra sự kiện “Giờ trái đất” năm 2024 là 27.500kWh. Năm 2025, sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng “Giờ trái đất” sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 22/3. Những ngày qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác với xây dựng các giải pháp tiết giảm công suất nhằm

nâng cao ý thức tiết kiệm điện, lan tỏa ý nghĩa của sự kiện “Giờ trái đất” năm 2025 đến với đông đảo người dân và doanh nghiệp. Với mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của sự kiện “Giờ trái đất” sẽ không chỉ dừng lại ở việc tắt đèn mang tính biểu tượng mà tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức, cá nhân để cùng hành động vì một trái đất xanh, phát triển bền vững thông qua các hoạt động thiết thực về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

MANH THẮNG